

Số 02-CTr/BCĐ

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác năm 2024

Căn cứ Chương trình số 72-CTr/BCĐTW ngày 10/01/2024 về chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37-QĐ/BCĐ ngày 16/8/2017. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh xây dựng Chương trình công tác năm 2024 như sau:

1. Tham mưu cụ thể hóa các vấn đề phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện dân chủ trong Đảng, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, tinh giản biên chế theo kế hoạch. Quan tâm thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phản ánh và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

3. Chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện các quy định về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế, bức xúc của Nhân dân tại địa phương. Thực hiện tốt các quy định về dân chủ trong thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án trọng điểm, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giáo dục đạo đức công vụ, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải tiến lề lối làm việc theo hướng sát dân, gần dân, có trách nhiệm với dân. Kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng dân chủ, dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh; vận động Nhân dân hiến đất, hỗ trợ ngày công tham gia các Đề án của tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

5. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp rà soát, kiện toàn thành viên. Phát huy vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng việc lấy ý kiến Nhân dân đối với chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý thu, chi trong trường học, những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, kịp thời công khai theo quy định; hướng dẫn thôn, bản, tổ dân phố rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy ước cơ sở theo quy định.

6. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Thường xuyên nắm và phản ánh tình hình thực hiện dân chủ tại cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn sơ kết, tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và năm 2024.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề mới phát sinh Ban Chỉ đạo sẽ bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo TW về THQCDC,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đ/c Trưởng, Phó BCD; các thành viên BCD THQCDC ở cơ sở của tỉnh,
- BCD THQCDC ở cơ sở các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc,
- Đảng ủy Quân sự tỉnh,
- Thường trực BCD, thư ký BCD,
- Lưu Ban Chỉ đạo.

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
kiêm
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



(Handwritten signature)

Nguyễn Hưng Vượng